



ข่าวประจำวัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560

กรมการข้าวขนกระถางต้นข้าวตกแต่งแปลงนาประกอบพระเมรุ

กรมการข้าวเริ่มขนย้ายต้นข้าว 58,000 กระถาง ตกแต่งแปลงนาประกอบพระเมรุมาศ จัดเรียงเสร็จ 20 ก.ย.เผยดูแลสูงสุดความสามารถให้สมพระเกียรติ ด้าน วธ.เปิดแผนผังเส้นทางนำชมพระเมรุมาศและนิทรรศการภายหลังพระราชพิธี 8 จุด เมื่อวันที่ (11 ก.ย.) ที่สนามหลวง เมื่อ เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กรมการข้าว ขนย้ายข้าวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตกแต่งในแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศทางทิศเหนือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว พร้อมคณะทำงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและปรับแก้ระดับการวางกระถางร่วมกับกรมศิลปากร

นายโอวาท กล่าวว่า ต้นข้าวที่ขนย้ายมาเป็นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อายุข้าว 32 วัน จำนวน 5,650 กระถางเป็นข้าวระยะแตกกอและแปลงอยู่ใต้ทางคั่นนาเลข ๙ ถือเป็นต้นกล้าวงแรกที่ขนย้ายมาตกแต่ง วงที่สองเป็นระยะออกรวงใช้ข้าวพันธุ์ กข31 หรือปทุมธานี 80 จะขนย้ายจากศูนย์วิจัยปทุมธานีมาพื้นที่จริง วันที่ 13-15 ก.ย. ถัดมาเป็นวงที่สาม ระยะต้นกล้า เนื่องจากเป็นต้นข้าวที่บอบบางที่สุดจะขนย้ายหลังสุดจากศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย.ตามแผนงานต้นข้าวทั้ง 3 พันธุ์ จำนวน 58,000 กระถาง จะขนย้ายมาพระเมรุมาศเสร็จภายในวันที่ 18 ก.ย.และเจ้าหน้าที่จะจัดเรียงต้นข้าวทั้งหมดให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เกินวันที่ 20ก.ย. ทั้งนี้ กรมการข้าวจะดูแลต้นข้าว เพื่อให้งานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด

วันเดียวกันที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 2/2560ว่า ที่ประชุมได้มติเห็นชอบแนวทางการจัดผู้เข้าชมนิทรรศการรวมถึงรูปแบบนิทรรศการ และวางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. นี้ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่ วธ.ได้นำเสนอแผนการนำชม การจัดพิมพ์แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ ซีดีเสียงบรรยายนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน การจัดเดินที่พิัก รวมทั้งจะมีการอำนวยความสะดวกแก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ที่เข้าชมนิทรรศการเป็นกรณีพิเศษด้วย

ส่วนแผนผังเส้นทางเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการนั้นประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง 4 จุด อาทิ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ท่ามหาราช จากนั้นเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวง แบ่งการเข้าชมเป็น 8 จุด ดังนี้ 1. บริเวณพลับพลายก 2.ขึ้นชมพระเมรุมาศ 3. นิทรรศการการก่อสร้างพระเมรุมาศ 4. นิทรรศการงานประติมากรรม 5. นิทรรศการจิตรกรรมฉากบังเพลิง 6. ขึ้นชมพระที่นั่งทรงธรรม 7. นิทรรศการการบูรณะราชรถ 8. นิทรรศการพระโกศจันทน์ พระโกศทองคำและเครื่องสังเค็ด นอกจากนี้ ที่ทับเกษตรจะเป็นอาคารพิเศษสำหรับผู้พิการทางสายตาให้สัมผัสพระเมรุมาศจำลองและสัตว์หิมพานต์ สำหรับการเข้าชมจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม เดินวนจากจุดที่ 1 ผ่านไปยังจุดที่ 2 จนถึงจุดที่ 8

ทั้งนี้ การเดินทาง ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เตรียมจัดรถ Shuttle Bus บริการรับ-ส่งตามจุดต่างๆ อาทิ จุดรถไฟฟ้า BTS MRT และจุดสัญญาณหลัก ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีแผนการอำนวยความสะดวกของ

ประชาชน บริเวณ 3 จุด ได้แก่ จัดตั้งหน่วยแพทย์บริเวณกลางท้องสนามหลวง บริเวณหน้าวัดพระแก้ว และ บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่รอบท้องสนามหลวงตลอดเวลา

นายวีระ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในส่วนของการ ติดตั้งจอ LCD เพื่อให้ประชาชนนั่งชมระหว่างรอขม
นิทรรศการ และจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ น้ำดื่มให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน และร่างกาย รวมทั้งจัดรถรับส่งให้ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์
นอกจากนี้ ทางกองทัพเรือ เสนอแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยจะจัดเรือข้าม
ฟาก เวลา 6.00–21.00 น. ที่สำคัญ วธ.จะเปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูลการเข้าชมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ และ
เปิดรับสมัครจิตอาสา เดือน ต.ค.นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรายงานความคืบหน้าแผนบริหารจัดการพื้นที่การเข้าชมนิทรรศการ เสนอ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งมีพล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่ 13 ก.ย.นี้ (ผู้จัดการออนไลน์ 12092560)